
sþ. 360. Fyrirspurnir.
1. Til ríkisstjórnarinnar varðandi Bessastaðakirkju.

Frá Gylfa Þ. Gíslasyni.

Eru breytingar þær á Bessastaðakirkju, sem nú er unnið að, gerðar að
fyrirlagi ríkisstjórnarinnar? Hversu mikið er áætlað, að þær muni kosta, og
hversu mikið hefur þegar veríð greitt vegna þeirra?

2. Til fjármálaráðherra um bifreiðaeign ríkissjóðs, opinberra stofnana og rikis-
fyrirtækja.

Frá Gylfa Þ. Gíslasyni og Helga Jónassyni.

Hvað eiga ríkissjóður, opinberar stofnanir og ríkisfyrirtæki margar fólks-
bifreiðar, sem embættismenn eða opinberir starfsmenn hafa til ókeypis afnota?
Hvaða embættismenn og opinberir starfsmenn njóta þeirra hlunninda, sem hér
er um að ræða?


